



บสภ.โชว์ผลงานกำไรต่อเนื่อง 9 ปี

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสภ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินงานปี 2553 และแนวทางการดำเนินธุรกิจปี 2554 โดยคุณสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 บนเรือ The Grand Chaophraya



สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สมาคมสัตนินบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สมาคมสัตนินบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Partnership for Local Governance in Southeast Asia : DELGOSEA) ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนี้โดย 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมสัตนินบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ และสถาบันวิชาการในการดำเนินการถอดแบบตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติของประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสัตนินบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีให้ภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับชาติ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตต่อแนวคิดและกระบวนการถอดแบบตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและภาคีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการให้การสนับสนุนโครงการถอดแบบตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติในเทศบาลนำร่อง 4 แห่งของประเทศไทย

Cruise พร้อมมินิคอนเสิร์ทจากศิลปินแกรมมี่ ออฟ ปองศักดิ์ และไอซ์ ศรันยุ

ในการนี้ นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสภ.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2553 ว่า บสภ.มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีรายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ และจำหน่ายทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 12,846 ล้านบาท คิดเป็น 107 % ของเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ 11,963 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,602 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 ที่ บสภ. มีกำไรต่อเนื่อง และเป็นปีที่มีกำไรสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้ง บสภ. มาเป็นเวลากว่า 12 ปี



กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Vet for Food, Vet for Health, Vet for Planet” ในงานวันสัตวแพทย์ไทย

สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานวันสัตวแพทย์ไทยขึ้นในวันที่ 4-7 สิงหาคม 2554 ณ ฮอลล์ 7 เมืองทองธานี โดยจุดสำคัญของงานในครั้งนี้คือการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระ 84 พรรษา และอีกกิจกรรมก่อนถึงงานที่น่าสนใจ คือกิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “Vet for Food, Vet for Health, Vet for Planet” ซึ่งมีกติกาว่าต้องเป็นภาพภารกิจของสัตวแพทย์ไทย (ความประทับใจในภารกิจของสัตวแพทย์ไทย) เช่น การอนุรักษ์สัตว์ การรักษาโรค การดูแลฟาร์ม การส่งออก เป็นต้น ส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2554 มายังคุณเพ็ญพร จรัสจรกิจกุล เลขที่ 34 ซ.รามคำแหง 24/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 ภาพที่ชนะการประกวดจะนำไปจัดนิทรรศการในงานวันสัตวแพทย์ไทย โดยผู้ชนะการประกวดที่ 1 จำนวน 3 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท ที่ 2 จำนวน 5 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 3,000 บาท ที่ 3 จำนวน 10 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท และชมเชย 20 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะการประกวดและรับเงินรางวัลได้ในงานวันที่ 4-7 สิงหาคม 2554 เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-1341-3216, 08-4117-1177 บริษัท V.P. เอ็กซิปปัน ผู้จัดงาน